
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันท่ี  ๒๖  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณ   ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน 
******************* 

ผู�มาประชุม 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

นายปริญญา 
นายทูล 
นางสาวบุญแต�ง 
นายแต�ง 
นายยอย 
นายชอง 
นายอัทพงษ/ 
นายปฎิภัท 
นายไสว 
นางนริศรา 
นายยัน 
นายสมชาย 
นายบุญเนาะ 
นายไพทูรย/ 
นายศรชัย           
นายสุปรีดา 
นายทรงสุข 
นายอุด 
นายเยน 
นายสิทธิชัย 
นายทด 
นายชวกร   

สําราญสุข 
อินทร/หอม 
ตัวสะอาด 
ชุ�มมาก 
โพธิ์หิรัญ 
ชุ�มมาก 
มาตหอม 
วิลัย 
สารสุข 
ศรีวงษ/ 
ดวงอินทร/ 
สมอร�าม 
อัมภา 
เจียนงาม 
ไหมทอง 
สืบสังข/ 
จงหาญ 
อินทร/ทัด 
วงษ/ไล 
ไหมทอง 
สุระ 
หงษ/แก�ว 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
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  ส.อบต. หมู� ๑๑ 
 เลขานุการสภาฯ 

ปริญญา    สําราญสุข 
ทูล    อินทร/หอม 
บุญแต�ง   ตัวสะอาด 
แต�ง    ชุ�มมาก 
ยอย   โพธิ์หิรัญ 
ชอง    ชุ�มมาก 
อัทพงษ/   มาตหอม 
ปฎิภัท   วิลัย 
ไสว   สารสุข 
นริศรา   ศรีวงษ/ 
ยัน    ดวงอินทร/ 
สมชาย   สมอร�าม 
บุญเนาะ  อัมภา 
ไพทูรย/  เจียนงาม 
ศรชัย   ไหมทอง 
สุปรีดา   สืบสังข/ 
ทรงสุข   จงหาญ 
อุด   อินทร/ทัด 
เยน   วงษ/ไล 
สิทธิชัย   ไหมทอง 
ทด    สุระ 
ชวกร  หงษ/แก�ว 

 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายตุ�ย    กล�วยทอง 
นางรวิภา  พลอํานวย 
นางหทัยชนก    ละออง 
นายป<ง      จันทมล 
นายบรรจง   คงถือม่ัน 
นางสาวรัตติกาล  ตัวสะอาด 
 นางสาวกันญารัตน/  แก�วมณี 
นายธํามรงค/     สําราญสุข 
นางณัฐสินี       แก�วดี 

นายก อบต.อาโพน 
รองนายก อบต.อาโพน 
รองนายก อบต.อาโพน 
เลขานุการนายก อบต.อาโพน 
ผู�อํานวยการกองช�าง 
หัวหน�าสํานักงานปลัด 
นักวิเคราะห/นโยบายและแผน ปก. 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองคลัง 

ตุ�ย      กล�วยทอง 
รวิภา   พลอํานวย 
หทัยชนก  ละออง 
ป<ง     จันทมล 
บรรจง  คงถือม่ัน 
รัตติกาล  ตัวสะอาด 
กันญารัตน/  แก�วมณี 
ธํามรงค/    สําราญสุข 
ณัฐสินี   แก�วดี 

 



 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 ประธานสภาองค�บริหารส�วนตําบลอาโพน ได�ให�สัญญาณเชิญสมาชิกสภา อบต.อาโพน เข�าประชุม 
และประธานสภาอบต. ได�ตรวจนับองค�ประชุม ปรากฏว�าครบองค�ประชุมและเลขานุการสภาอบต. ได�เชิญ
ประธานสภา อบต. เป)ดประชุมสภาอบต. สมัยสามัญสมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๐ และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต�อไป 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ/งท่ีประชุมทราบ 
      - ไม�มี- 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
      ตําบล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 
      ๑๔  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๐ 

 ประธานสภาฯ           ได�เชิญเลขานุการสภาอบต.อาโพนรายงานการบันทึก 
             ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๑ เม่ือ
             วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ/  ๒๕๖๐ 

 เลขานุการสภาฯ    ได�ชี้แจงรายละเอียด การบันทึกการประชุมและการตรวจ
      รายงานการประชุม โดยเชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน
      การประชุมได�ตรวจคณะกรรมการตรวจรายการประชุม
      แล�ว จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ  ท้ัง ๓ ท�าน รายงาน
      การตรวจการบันทึกการประชุมต�อสภาฯ  ต�อไป 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 
      ๑/๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ แล�ว ปรากฏว�าในการบันทึกการ 
      ประชุม นั้น เปGนไปตามระเบียบวาระการ ประชุม และ
      ถูกต�องทุกประการ 

 ประธานสภาฯ    สมาชิกท�านใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม� 

 ท่ีประชุม    - ไม�มี- 

 ประธานสภาฯ    ขอมติท่ีประชุมสภา อบต. 

 ท่ีประชุม    รับรองด�วยเสียงข�างมาก 

 ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู/ถาม 

 ประธานสภาฯ    การประชุมครั้งนี้ไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดต้ังกระทู�ถาม
      จึงไม�มีรายละเอียดในการดําเนินงานตามวาระนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท/องถ่ินพิจารณาเสร็จแล/ว 

      -ไม�มี 

 

 



 

 ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม� 

      ๕.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      สามปI (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  รอบท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม  
      ๒๕๕๙ –๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐)  ปIงบประมาณ  ๒๕๖๐  

 ประธานสภาฯ    เชิญผู�บริหารได�ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการรายงาน
      ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปI       
      (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)   รอบท่ี ๑  ระหว�างวันท่ี ๑ ตุลาคม 
      ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ และการตรวจสอบและ
      กํากับการบริหารจัดการขององค/การบริหารส�วนตําบลอา
      โพน 

 นายก อบต.    มอบให�นักวิเคราะห/นโยบายและแผนในฐานะผู�รับผิดชอบ
      งานแผนและนโยบายเปGนผู�ชี้แจงแทน 

 ประธานสภาฯ    เชิญนักวิเคราะห/นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด 

 นักวิเคราะห/ฯ    ชี้แจงรายละเอียดการรายงานการติดตามและประเมินผล
      แผนพัฒนาสามปI (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)   รอบท่ี ๑      
      (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐)   
      ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เปGนการพัฒนาตาม 
      เจตนารมณ/ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค/การ
      บริหารส�วนตําบล และองค/การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
      ๒๕๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
      ๕๘/๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
      จัดทําแผนพัฒนาองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินและแก�ไข
      เพ่ิมเติม ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓ และ ๑๔ ซ่ึงได� 
      ดําเนินงานจัดทํางบประมาณ ค�าใช�จ�ายและผลการ 
      ดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
      สามปIแล�ว ซ่ึงรายละเอียดปรากฏเอกสารท่ีได�เสนอต�อ
      ท�านประธานสภาฯและสมาชิก แล�ว  

      นักวิเคราะห/นโยบายและแผนได�ชี้แจงรายละเอียดและ
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปI  
      (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  รอบท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม  
      ๒๕๖๐ – ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๒)  ปIงบประมาณ ๒๕๖๐  
      จบแล�วเสร็จ 

-เอกสารแนบท�าย- 

 ประธานสภาฯ    ขอบคุณนักวิเคราะห/นโยบายและแผนท่ีได�ชี้แจง 
      รายละเอียดของการรายงานผลการติดตามและ 
      ประเมินผลแผนพัฒนาสามปI (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒)   
      จากรายละเอียดต�างๆ เชิญท�านสมาชิกฯได�อภิปราย 
      ซักถามคณะกรรมการท่ีมีตามแผนตัวแทนของสมาชิกท้ัง  
      ๓ ท�าน  



 

 นายปฎิภัท  วิลัย    ส.อบต.หมู�ท่ี  ๓ ในฐานะคณะกรรมการติดตามและ 
      ประเมินผลแผนพัฒนาสามปI นั้น ได�รับทราบปPญหาต�างๆ 
      ของการบริหารงานโดยเฉพาะอย�างยิ่งงบประมาณท่ีได�รับ
      ไม�เพียงพอทําให�ไม�สามารถดําเนินการตามเปQาหมายของ
      แผนได� จึงขอฝากผู�บริหารได�แก�ไข ต�อไป  ด�วย 

 ประธานสภาฯ    เชิญ นายศรชัย  ไหมทอง  ส.อบต.หมู�ท่ี ๘ 

 นายศรชัย  ไหมทอง   ส.อบต. หมู�ท่ี ๘ นามคณะกรรมการติดตามและ 
      ประเมินผลแผนพัฒนาสามปI นั้น  ได�ตรวจสอบ 
      รายละเอียดของโครงการในการประเมินแผนงานต�างๆ 
      โดยได�นําข�อบัญญัติปIงบประมาณ  ๒๕๖๐ มาพิจารณา 
      โดยเฉพาะงบประมาณต�างๆในส�วนงานต�างๆ นั้น ได� 
      พิจารณาการดําเนินงานขององค/การบริหารส�วนตําบล 
      แล�ว และผู�นําชุมชนได�รับ ปPญหา ดังนี้ 

      ๑. การประสานงานของเจ�าหน�าท่ีกับผู�นําชุมชนต�างๆโดย
      เฉพาะงานโครงสร�างพ้ืนฐานต�างๆ ประสบปPญหา การ
      ประสานงานมากท่ีสุด ขอให�ผู�บริหารได�แก�ไขและ 
      ปรับปรุง ด�วย 

      -  การแก�ไขปPญหา นั้น ขอให�ส�วนโยธา ได�ประสานการ
      ล�วงหน�าว�า โครงการก�อสร�างต�างๆ นั้น จะลงท่ีใดจักได�
      เตรียมสถานท่ีและผู�นําชุมชนได�จะตรวจสอบว�าสามารถ
      ทําได�หรือไม� 

      ๒. ปPญหาในคุณลักษณะและคุณภาพงานโดยเฉพาะงบ
      ซ�อมแซม นั้น อยากให�ใช�งบประมาณให�คุ�มค�าให�สามารถ
      สัญจรไปมาได�สะดวกยิ่งข้ึน 

      - จากปPญหาท่ีได�เสนอนั้น อยากให�ท�านผู�บริหารได�กําชับ
      เจ�าหน�าท่ี ท่ีเก่ียวข�องได�แก�ไข ขอบคุณครับ 
 ประธานสภาฯ    เชิญ นายเยน   วงษ/ไลย/  ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๐ 

 นายเยน  วงษ/ไลย/   ส.อบต. หมู�ท่ี ๑๐ ในนามคณะกรรมการติดตามและ 
      ประเมินผลแผนสามปI ขอให�ผู�บริหารได�บริหารจัด 
      งบประมาณให�เสร็จสิ้นภายในปIงบ  นั้นๆ โดยเฉพาะการ
      แก�ไขปPญหาต�างๆของชุมชนตามงบประมาณท่ีได�รับถึงแม�
      จะจํากัดโดยงบประมาณก็ตามและขอขอบคุณ ท�าน 
      ผู�บริหารท่ีได�ดําเนินงานตามโครงการบ�างแล�ว 

 ท่ีประชุม    ไม�มีผู�ใดอภิปราย 

 

 

 

 



 

 ประธานสภาฯ    แจ�งให�สมาชิกรับทราบการรายงานผลการติดตามและ
      ประเมินผลแผนพัฒนาสามปI  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) 
      รอบท่ี ๑ 

 ท่ีประชุม    รับทราบ 

      ๕.๒ ขอความเห็นชอบอนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
      ประจําป>งบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๔ 

 ประธานสภาฯ    เชิญผู�บริหารชี้แจงรายละเอียดของคําชี้แจง งบประมาณ
      รายจ�าย ประจําปI  ๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๔  

 นายกอบต.    มอบให�นักวิเคราะห/นโยบายและแผนเปGนผู�ชี้แจง 

 ประธานสภาฯ    เชิญนักวิเคราะห/นโยบายและแผนชี้แจง 

 นักวิเคราะห/ฯ    ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปI  ๒๕๖๐ ได�
      ต้ังงบประมาณแผนงานการศึกษาฯ หมวดรายจ�ายท่ีดิน
      และสิ่งก�อสร�าง ประเภท รายจ�าย ค�าก�อสร�างสาธาณูป
      โภค  โครงการก�อสร�างรั้วศูนย/พัฒนาเด็กเล็กบ�านจารย/  
      หมู�ท่ี 5 ตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร/   
      งบประมาณ  ๕๙๔,๒๐๐ บาท (ห�าแสนเก�าหม่ืนสี่พันสอง
      ร�อยบาทถ�วน)และรายละเอียดของโครงการได�กําหนดไว�
      แล�ว นั้น เนื่องจากมีความจําเปGนต�องเปลี่ยนแปลงคํา 
      ชี้แจงเดิมเปGนการเปลี่ยนแปลงเปGนข�อความ ใหม�ซ่ึง 
      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนี้ ได�เสนอต�อท�าน แล�ว
      ต�องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในครั้งนี้เปGนอํานาจของสภา
      ท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการ
      งบประมาณขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
      และแก�ไขถึงปPจจุบัน ข�อ ๒๙ จึงเรียนชี้แจง  
               ต�อสภาฯ  

- เอกสารแนบท�าย - 

 ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกสภาฯอภิปราย 

 นางนริศรา  ศรีวงษ/   ส.อบต. หมู�ท่ี ๕ ตามท่ีนักวิเคราะห/นโยบายและแผนได�
      ชี้แจง นั้น ข�าพเจ�าเห็นด�วยเพราะเปGนการเปลี่ยนแปลงให�
      ถูกต�องตามแผน แต�อยากทราบว�า รั้วก้ัน นั้น ทําก้ันท้ัง ๔ 
      ด�าน หรือไม� ขอบคุณค�ะ 

 ประธานสภาฯ    เชิญผู�อํานวยการกองช�าง  ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 



 

 ผู�อํานวยการกองช�าง   ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
      งบประมาณในครั้งนี้ว�า เหตุผลเพราะมีการรังวัดพ้ืนท่ี 
      แล�ว ติดขัดการสัญจรไปมาของชุมชนในละแวก ใกล�เคียง
      ซ่ึงเปGนปPญหาของชุมชน ประกอบกับในเขตเดิมนั้นเปGนดง
      ปUารกอยู�ก�อนแล�ว ทางท่ีดินอําเภอบัวเชด ได�มารังวัดและ
      สํารวจแล�ว ต�องมีปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและ
      คุณลักษณะของแบบ จึงได�มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
      ดังกล�าว 

 ท่ีประชุม    ไม�มีผู�ใดอภิปราย 

 ประธานสภาฯ    ขอมติให�ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
      ประจําปIงบประมาณ ๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๔  

 มติท่ีประชุม    มีมติ ดังนี้ 

      - เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

      - ไม�เห็นชอบ  - เสียง 

      - งดออกเสียง  ๒ เสียง 

 
   ๕.๓ ขอความเห็นชอบอนุมัติจัดทําโครงการและแผนจัดตัง้ศูนย%

  พัฒนาเด็กเล็ก 

              ประธานสภาฯ  เชิญผู�บริหารชี้แจงรายละเอียดการจัดทําโครงการและแผนจัดต้ัง
  ศูนย/พัฒนาเด็กเล็กบ�าน จารย/  หมู� ท่ี  5 ต.อาโพน อ.บัวเชด      
  จ.สุรินทร/ 

               นายก อบต.   มอบให� นายธํามรงค/  สําราญสุข  ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
  เปGนผู�ชี้แจง 

               นายธํามรงค/  สําราญสุข ชี้แจงรายละเอียดการจัดทําโครงการและแผนจัดต้ังศูนย/พัฒนาเด็ก
  เล็กบ�านจารย/ หมู�ท่ี 5 ต.อาโพน  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร/ ซ่ึงเปGนการ
  ดําเนินการตามมาตรฐาน การดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มาตรฐานท่ี ๑ ด�านการบริหาร
  จัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด�านการบริหารงาน  
  การจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงจะดําเนินการ นั้น มีมาตรฐาน
  ด�วย ดังนี้ 

   ๑. จัดเวทีประชาคม เพ่ือสํารวจความต�องการของชุมชนในการ
  จัดต้ังศูนย�พัฒนา เด็กเล็กอายุ  ๒ - ๕ ป? จะมีเด็กไม�น�อยกว�า ๒๐ 
  คน 

   ๒. จัดทําโครงการและแผนจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขอความ 
  เห็นชอบจากสภา ท�องถ่ิน (ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
  เสนอต�อประธานสภาฯ แล�ว) 

 



 

             ๓. จัดทําประกาศจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๔. จัดทําแผนดําเนินการงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๕. จัดทําระเบียบขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีว�าด�วยการ 

  ดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๖.รายงานการจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�กรมส�งเสริมการ 

  ปกครองส�วนท�องถ่ินทราบ 
            ซ่ึงการบริหารงานของการจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านจารย� นั้น 

  ได�ดําเนินการทุกข้ันตอนแล�ว จึงได�เสนอโครงการและแผนการ
  จัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค�การ
  บริหารส�วนตําบลอาโพน ต�อไป 

- เอกสารแนบท�าย- 
            ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ ท่ีได�ชี้แจงรายละเอียดต�อ

  สภาฯ และเชิญ สมาชิกสภาฯ ได�อภิปราย  
            นางนริศรา  ศรีวงษ�  ส.อบต. หมู�ท่ี ๕ ในฐานะสมาชิก หมู�ท่ี ๕ ต�องขอบคุณท�าน 

  ผู�บริหารท่ีให�ความสําคัญในการจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก หมู�ท่ี ๕
   ต.อาโพน อ.บัวเชด  จ.สุรินทร� ในครั้งนี้ เพราะในเขตบริหาร หมู�
  ท่ี ๕ นั้น มีเด็กท่ีอายุเข�าเกณฑ�ท่ีรับ บริการตามเกณฑ�และสถานท่ี
  ก�อสร�างนั้น ได�ก�อสร�างเสร็จแล�ว อยู�เพียงบริบทบางอย�างเท�านั้น 
  และเห็นด�วยในการจัดทําโครงการและแผนจัดต้ังศูนย�พัฒนา 
  เด็กเล็ก บ�านจารย� หมู�ท่ี 5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร� ในครั้งนี้ 

           ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกฯ อภิปราย 

           ท่ีประชุม   - ไม�มี- 
          ประธานสภาฯ   ขอมติให�ความเห็นชอบการจัดทําโครงการและแผนจัดต้ังศูนย�           

  พัฒนาเด็กเล็ก 
   บ�านจารย�  หมู�ท่ี ๕  ต.อาโพน  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร� 
      ท่ีประชุม   มีมติ  ดังนี้ 
   - เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   - ไม�เห็นชอบ   - เสียง 
   - งดออกเสียง   ๒ เสียง 
      ประธานสภาฯ   ขอเวลาพัก  ๑๐  นาที 

-  พัก ๑๐  นาที – 

 

 

 

 



 

     ประธานสภาฯ   ให�สัญญาณเชิญสมาชิกฯและผู�เข�าร�วมประชุมเข�าห�องประชุมและ
  ตรวจนับองค�ประชุม ปรากฏว�าครบองค�ประชุมและดําเนินการ
  ประชุมตามระเบียบวาระต�อไป 

       ๕.๔ ขออนุมัติจ)ายขาดเงินสะสม  ประจําป,งบประมาณ  ๒๕๖๐  
     ประธานสภาฯ   เชิญผู�บริหารชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการ 

  ประกอบการจ�ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี ๑ ประจําป?งบประมาณ  
  ๒๕๖๐  

      นายก อบต.   ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลประกอบการรายจ�ายขาด
  เงินสะสมขององค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน ครั้งท่ี ๑ ประจําป?
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ด�านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน
  อุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  ๒,๑๓๙,๐๐๐ บาท  (สอง
  ล�านหนึ่งแสนสามหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) โดยเหตุผลเพ่ือใช�ในการ
  บริการความเดือดร�อนของประชาชนและท่ีเปLนงานตามอํานาจ
  หน�าท่ีเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม จึงขอเสนอจ�ายขาดเงิน
  สะสม ครั้งท่ี ๑  ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให� 
  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพนได�พิจารณาอนุมัติ 
  ต�อไป ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได�เสนอต�อท�าน 
  ประธานสภาฯและสมาชิก แล�ว 

- เอกสารแนบท�าย - 

        ประธานสภาฯ   เชิญผู�อํานวยการกองคลัง ชี้แจงเพ่ิมเติม 

         ผู�อํานวยการกองคลัง  ชี้แจงรายละเอียด ตามเอกสารแบบรายละเอียดประกอบการ 
  อนุมัติใช�จ�ายเงิน สะสม ยอดรายงานยอดเงินสะสมท่ีนําไปใช�ได�
  คงเหลือ  ณ  วันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐    มียอดคงเหลือ   
  ๗,๔๔๑,๖๓๓.๕๙   บาท  

   (เจ็ดล�านสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันหกร�อยสามสิบสามบาทห�าสิบเก�า
  สตางค�)  

   เงินสะสมท่ีนําไปบริหารได� ตามจํานวน จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ต�อไป 

         ประธานสภาฯ   เชิญหัวหน�าสํานักงานปลัด ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
         นางสาวรัตติกาล  ตัวสะอาด หัวหน�าสํานักงานปลัดชี้แจงหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินสะสมของ

  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามหนังสือ ด�วนท่ีสุด มท ๐๘๐๘.๒/
  ว ๑๔๓๘   ลงวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  ซ่ึงให�ถือปฏิบัติโดย
  เคร�งครัดและให�ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน 
  การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินของ
  องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข�อ ๘๙ ซ่ึง  ใน
  เบ้ืองต�นได�ดําเนินการตามเง่ือนไข แล�ว ซ่ึงรายละเอียดในการจ�าย
  เอกสารนั้น ปรากฏตามเอกสารคําแถลงงบประมาณ ประกอบการ
  จ�ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี  ๑ ประจําป?งบประมาณ   ๒๕๖๐ จึง
  เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

        ประธานสภาฯ   ตามท่ีผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ได�ชี้แจงต�อสภา แล�ว ขอ
  เรียนเชิญท�านสมาชิกได�อภิปรายเพ่ือให�ความเห็นชอบโครงการ ท้ัง 
  ๒ โครงการเพ่ืออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ต�อไป 

       นางสาวรัตติกาล  ตัวสะอาด  หัวหน�าสํานักงานปลัด ขอเสนอให�ท�านประธานสภาฯได�ให�สมาชิก
  ได�พิจารณาเปLนแต�ละโครงการฯ เพ่ือง�ายต�อการขอความเห็นชอบ 
  ต�อไป  

       ประธานสภาฯ   ขอให�ท�านสมาชิกสภาฯได�พิจารณาโครงการวางท�อส�งน้ําคลอง
  ชลประทานตามทางหลวงแผ�นดิน หมายเลข ๒๓๒๘ (ก�อสร�าง
  ระบบท�อส�งน้ําดิบเพ่ือเพ่ิมต�นทุนน้ําในการผลิตน้ําประปาและเพ่ือ
  การเกษตร) จํานวน  ๑,๙๘๙,๐๐๐  บาท  

    (หนึ่งล�านเก�าแสนแปดหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) เปLนโครงการแรก 
       นายชอง  ชุ�มมาก   ส.อบต. หมู�ท่ี  ๒ อภิปรายว�าในการพิจารณาจ�ายขาดเงินสะสม 

  นั้น ตาม หลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการจ�ายขาด นั้น อยู�ท่ีในการ
  แก�ปPญหาให�กับชุมชนโดยเฉพาะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเปLน 
  ปPญหาท่ีก�อให�เกิดความเดือดร�อนแก�ชุมชนและเปLนประโยชน�ต�อ
  ชุมชน ซ่ึงโครงการฯยืนยัน ได�พิจารณาแล�วว�าควรจะใช�เงิน 
  งบประมาณจากท่ีอ่ืน เช�นเงินประชารัฐ ซ่ึงได�รับอุดหนุนจาก 
  หน�วยงานอ่ืนซ่ึงหากนํามารวมท้ัง ๓ หมู�บ�าน ก็น�าจะแก�ปPญหา
  เรื่องแหล�งน้ําได� และในการขอจ�ายขาดเงินสะสมเพ่ือไปดําเนินการ
  ตามโครงการฯวางท�อน้ําคลองชลประทานตามทางหลวงแผ�นดิน 
  หมายเหตุ ๒๓๒๘ นั้น ยังไม�เหมาะสมและยังไม�สมควร 

   จ�ายขาดในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
 
 
 



 

        นายทรงสุข  จงหาญ  ส.อบต.หมู�ท่ี ๙ ชี้แจงเหตุผลท่ีเสนอปPญหาต�อผู�บริหารเพ่ือให�แก�ไข
  ปPญหาเรื่องแหล�งน้ําในครั้งนี้ เปLนเพราะว�าในช�วงฤดูฝน นั้น ฝนไม�
  ตกตามฤดูกาลทําให�น้ําท่ีใช�ในการอุปโภคบริโภคไม�เพียงพอจึง
  จําเปLนหาแหล�งน้ําจากท่ีอ่ืน 

         นายบุญเนาะ  อัมภา  ส.อบต.หมู�ท่ี ๗ การพิจาณาจ�ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ นั้น เปLน
  การดําเนินการแก�ไขปPญหาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ซ่ึงท่ีผ�าน
  มาอยากยกตัวอย�าง บ�านรุน หมู�ท่ี ๗ ว�า เปLนการแก�ไขปPญหาเรื่อง
  อุปโภคบริโภคว�าได�ใช�งบประชารัฐท่ีได�รับอุดหนุนจากกรมการ
  ปกครอง ซ่ึงก็ได�แก�ไขได�เบ้ืองต�นระดับหนึ่ง ซ่ึงได�รับความ 
  ร�วมมือจากชุมชนเปLนอย�างดี 

   - ส�วนท่ีทางผู�บริหารได�ขอจ�ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ของโครงการ
  วางท�อส�งท่ีคลองชลประทานตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  
  ๒๓๒๘ ของหมู�ท่ี ๑,หมู�ท่ี ๙ และหมู�ท่ี ๑๐  นั้น ทําไมไม�แก�ปPญหา
  แหล�งน้ํามาก�อน และขณะนี้ก็ได�ใกล�ฤดูฝน แล�วยังพอมีน้ําในการ
  อุปโภคบริโภคอยู� ซ่ึงได�พิจารณาแล�วยังไม�เหมาะท่ีจะนําเงิน 
  สะสมไปใช�จ�ายในโครงการในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

         นายเยน  วงษไลย�   ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๐ ขอชี้แจงถึงโครงการฯ นี้ ว�าเปLนการแก�ไขปPญหา
  แหล�งน้ํา ในการอุปโภคบริโภคเพ่ืออนาคตและแบบยั่งยืน เพ่ือกัก
  เก็บน้ําในการทําน้ําประปา เพ่ือให�ประชาชนในเขตบริการ หมู�ท่ี 
  ๑,๙,๑๐ ได�อุปโภคบริโภค ซ่ึงมีผู�ได�รับประโยชน�ประมาณ ๑,๗๕๐ 
  คน  และขอบคุณท�านสมาชิกทุกท�านท่ีได�อภิปราย  
  เหตุผลต�างๆ ขอบคุณครับ     

        นายไสว  สารสุข      ส.อบต.หมู�ท่ี ๔ ได�พิจารณาหลักเกณฑ�การจ�ายขาดเงินสะสมใน
  ครั้งนี้ แล�ว เปLน การจ�ายขาดเพ่ือ ๓ หมู�บ�านเท�านั้น และในขณะ
  นี้ได�เห็นว�าได�มีการขุดแหล�งน้ํามากพอสมควรแล�วน�าจะแก�ปPญหา
  เบ้ืองต�นได� อีกท้ังฝนก็ได�ตกมาพอสมควรแล�วมีน้ําไหลไปกักเก็บ
  พอสมควร ฉะนั้นในการจ�ายขาดเงินสะสมในโครงการฯ นี้ เห็น
  ว�าควรชะลอไว�ก�อนเพ่ือรอดูว�าปPญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคของ ๓ 
  หมู�บ�าน นั้น จะรุนแรงหรือไม� ขอบคุณครับ    

 

 

 

 

 



 

        นายศรชัย  ไหมทอง  ส.อบต. หมู�ท่ี ๘ ได�พิจารณาการจ�ายขาดตามหลักเกณฑ�และ 
  เง่ือนไข ผมมองว�า การจ�ายขาดเงินสะสม นั้น   วิกฤตหรือไม� หรือ
  มีความจําเปLนมากน�อยแค�ไหน และในครั้งนี้ ควรมองถึงอนาคตว�า
  จะเกิดวิกฤตหรือไม� ในส�วนตัวของผมแล�ว ในขณะนี้ได�ทราบว�าใน
  พ้ืนท่ี หมู�ท่ี ๙ บ�านไกรสรพัฒนา นั้น ได�มีการขุดลอก  
  แหล�งน้ําไว�แล�ว อาจจะแก�ปPญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคได�เบ้ืองต�น 
  และในการขอความอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมในโครงการฯ นี้ นั้น 
  ผมเห็นว�าควรชะลอไว�ก�อนเพราะยังไม�วิกฤตมากนักเพราะสามารถ
  หาแหล�งน้ําจากท่ีอ่ืนได� หากจะรอสักป?สองป? ผมว�ายังไม�สายและ
  สามารถแก�ปPญหาได� ขอบคุณครับ 

        ท่ีประชุม   ไม�มีผู�ใดอภิปรายเพ่ิมเติม 

        ประธานสภาฯ   เชิญนายกอบต. ชี้แจง 
         นายกอบต.   ชี้แจงเพ่ิมเติมว�าการเปLนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

  ต�องทําหน�าท่ีในนามตัวแทนของตําบลทุกดูแลปPญหาทุกพ้ืนท่ีให�
  ท่ัวถึง ส�วนท่ีอนุมัติจ�ายขาดสะสมในครั้งนี้ เปLนการแก�ไขปPญหา
  แหล�งน้ําเพ่ืออนาคตแบบยั่งยืน ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เพียงเท�านี้
  ครับ 

       ประธานสภาฯ   ขอมติอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมตามโครงการวางท�อส�งน้ําคลอง 
  ชลประทานตาม ทางหลวงแผ�นดิน หมายเหตุ ๒๓๒๘ (ก�อสร�าง
  ระบบท�อส�งน้ําเพ่ือเพ่ิมเติมต�นทุนน้ําในการผลิตน้ําประปาและเพ่ือ
  การเกษตรฯ จํานวนเงิน ๑,๙๘๙,๐๐๐  บาท   
  (หนึ่งล�านเก�าแสนแปดหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน)  

 ท่ีประชุม   มีมติ  ดังนี้ 
   - อนุมัติ   ๖ เสียง 
   - ไม�อนุมัติ ๑๓ เสียง 
   - งดออกเสียง   ๒ เสียง 
 
          ประธานสภาฯ   สรุปว�าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพนไม�อนุมัติให�จ�ายขาด

  เงินสะสมเพ่ือดําเนินงานตามโครงการนี้ ขอให�ผู�บริหารและ 
  เจ�าหน�าท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตาม ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ต�อไป 

 
 
 
 
 



 

           - พิจารณาอนุมัติจ)ายขาดเงินสะสมโครงการขุดสระน้ําเพ่ือ 
  อุปโภคบริโภคพร4อมล4อมรั้วก้ันน้ําและติดตั้งระบบสูบน้ํา(ขุดสระ
  น้ําเพ่ือการบริโภคพร4อมล4อมรั้วก้ันน้ํา) หมู)ท่ี ๒ ต.อาโพน      
  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร%  (โครงการท่ี ๒) 

          ประธานสภาฯ   ในการพิจารณาจ�ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการโครงการขุดสระ
  น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคพร�อมล�อมรั้วก้ันน้ําและติดต้ังระบบสูบ
  น้ํา นั้น ในโครงการฯนี้ ผมคิดว�าคงไม�ต�องอภิปรายเพราะ 
  ทราบหลักเกณฑ�และเง่ือนไขของจ�ายขาดเงิน  
  สะสมแล�ว ผมจึงขอมติต�อท่ีประชุมเลย มีท�านใดมีความเห็นเปLน
  อย�างอ่ืน หรือไม� 

          ท่ีประชุม   ไม�มี 

          ประธานสภาฯ   ขอมติอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมโครงการขุดสระน้ําเพ่ือการบริโภค
  พร�อมล�อมรั้วก้ัน น้ําและติดต้ังระบบสูบน้ํา (ขุดสระน้ําเพ่ือการ
  บริโภคพร�อมล�อมรั้วก้ันน้ํา) หมู�ท่ี ๒ ต.อาโพน  อ.บัวเชด          
  จ. สุรินทร�  จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท  

   (หนึ่งแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 

          ท่ีประชุม   มีมติ ดังนี้ 
   - อนุมัติ  ๑๕ เสียง 
   - ไม�อนุมัติ   ๑ เสียง 
   - งดออกเสียง   ๓ เสียง 
          ประธานสภาฯ   สรุปว�า สภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน มีมติอนุมัติให�จ�าย

  ขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการฯ หมู�ท่ี ๒ ได�ขอให� 
  ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องถือปฏิบัติตามระเบียบต�อไป  

          ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 

         หัวหน�าสํานักงานปลัด   - ชี้แจงโครงการทัศนศึกษาดูงานของผู�บริหาร พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
  สมาชิกสภาฯองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพนได�เปลี่ยนแปลง 
  กําหนดการซ่ึงรายละเอียดจะมี หนังสือแจ�งอีกครั้ง 

         นายก อบต.   -  ชี้แจงงานท่ีได�รับเงินอุดหนุนจากหน�วยงานอ่ืน 
   -  ชี้แจงเปลี่ยนแปลงโครงการแหล�งน้ํา หมู�ท่ี ๗ 
   -  โครงการขุดลอกแหล�งน้ําบ�านไกรสรพัฒนา หมู�ท่ี ๙ 
   -  โครงการนาแปลงใหญ�จากการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนจาก

  สํานักงานเกษตร  จังหวัดสุรินทร�  
 
 
 



 

             ปลัดอบต.   ชี้แจงปPญหาเรื่องขยะในเขตพ้ืนท่ีตําบลอาโพนขอให�ประชาสัมพันธ�
  ในการกําจัดขยะในพ้ืนท่ีหมู�บ�าน ด�วย 

              นายศรชัย  ไหมทอง  ส.อบต. หมู�ท่ี ๘ ปPญหาเรื่องขยะขอให�ผู�บริหารได�แก�ไขปPญหาการ
  ท้ิงขยะในเขตพ้ืนท่ีตลาดคลองถมบ�านจารย�ให�เรียบร�อย ด�วย 

              ประธานสภาฯ   วันนี้ขอบคุณท�านผู�บริหาร ท�านสมาชิก อบต.และเจ�าหน�าท่ีทุก
     ท�านท่ีได�เข�าร�วมประชุมทําให� การประชุมเปLนไปด�วยความ 
     เรียบร�อย และวันนี้ขอป)ดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
     อาโพน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๐  ครั้งท่ี  ๑ 

 
         ป)ดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น 
 

  (ลงชื่อ)     ผู�จดบันทึกรายงาน 
                   (นายชวกร  หงษ�แก�ว) 
                                             เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน 
 
 

 (ลงชื่อ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทรงสุข  จงหาญ) 
 
 
  ( ลงชื่อ)        ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายชอง  ชุ�มมาก) 
 
 
 (ลงชื่อ)     ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายศรชัย  ไหมทอง) 
 
 
 
                         สภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล�ว  ในคราว

ประชุม สภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี            วันท่ี         เดือน             
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
  ลงชื่อ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายปริญญา  สําราญสุข) 
              ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน 


